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มศว แนะให้ทุนคนรุ่นใหม่ทําโรงเรียนแข่ง สพฐ. 
 

มศว เสนอสร้าง ร.ร.ใช้งบน้อย ผลสัมฤทธ์ิเลิศ หลังดูงานต่างแดน ช้ี ทางรัฐฯ ขอทุนคนรุ่นใหม่

ไฟแรง ความคิดก้าวหน้า เปิด ร.ร.แข่งสพฐ. 

 

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า 

มศว จะปฏิรูปการศึกษาศาสตร์และจะนําการศึกษาศาสตร์มาเป็นที่พ่ึงให้กับวงการศึกษาของ

ชาติ ตนเองจึงนําทีมโรงเรียนสาธิตในสังกัด มศว ทั้ง 5 คือ ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่าย

ประถม) ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวัน ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ร.ร.สาธิต มศว 

องครักษ์ ร.ร.สาธิต มศว สมเด็จย่า จ.เชียงใหม่ และสถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา ไป

ดูงานด้านการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไปดูงาน ร.ร.ในสังกัดรัฐบาล ท่ีใช้บุคคลซึง่มีแรง

บันดาลใจอยากจะทําโรงเรียน มีความมุ่งม่ันและความพยายาม มีความคิดก้าวหน้า โดยใช้งบประมาณ

ของรัฐบาลท่ีน้อยกว่าร.ร.ในสังกัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสหรัฐอเมริกา การท่ีรัฐบาลให้งบประมาณ

กลุ่มคนท่ีมีความตั้งใจอยากเห็นการศึกษาในสหรัฐฯ เกิดการเปล่ียนแปลงทําโรงเรียนภายใต้

งบประมาณท่ีน้อยกว่า นั้นก็เพื่ออยากให้เกิดความกระตือรือร้นในการทํางานของบุคลากรใน แวดวง 

ร.ร.การศึกษาขั้นพื้นฐานในสหรัฐอเมริกา เพื่อจะลดความคิดความเชื่อ ท่ีว่าการจัดการศึกษาให้เกิด

คุณภาพต้องใช้งบประมาณท่ีสูง เหมือนกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ซึง่มีการลงทุนท่ีสูงมาก 

มีตึกหรูหรา เครื่องใช้ และอุปกรณ์การเรียนท่ีทันสมัย เราต้องการลดความเชื่อเหล่านี้ 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจําวันที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า  
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวส่ือส่ิงพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

  

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน  

๑-๕๖๖๖  โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 
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ภาพประกอบข่าวจากอินเทอร์เน็ต   

“กลุ่มคนหัวก้าวหน้ารุ่นใหม่ในรัฐเทกซัส จึงได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้น โดยใช้ชือ่ว่า KIPP Public Charter 

Schools และ KIPP Explore ด้วยงบประมาณของรัฐบาลท่ีใช้ไม่มาก ข้อจํากัดเรื่องงบประมาณ ตึกและ

สนามท่ีสมบูรณ์ เพียบพร้อมจึงไม่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ท่ีผมพาทีมงาน ร.ร.

สาธิต มศว ท้ัง 5 แห่งไปดูงานเพราะต้องการล้มล้างความเชื่อเดิมๆ ท่ีว่า ร.ร.เอกชน หรือ ร.ร.ท่ีใช้

งบประมาณสูงริบเป็น ร.ร.ท่ีดี มีคุณภาพ และต้องมีงบประมาณมาก สามารถคัดเด็กเก่งเข้าเรียนใน

โรงเรียนได้ เป็นลูกหลานของคนท่ีมีฐานะดี ร.ร.ท่ีผมไปดูงานมานั้น ใช้งบประมาณน้อยและไม่เลือกเด็ก

เข้าเรียน เด็กๆ มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ํา ทําให้เรารู้ว่าากระบวนการจัดการเรียนการสอน การ

จัดการในโรงเรียนสําคญักว่า เด็กๆ ท่ีเรารับเข้าเรียน ส่ิงนี้น่าจะเป็นกาํลังใจให้ชาว มศว ได้ว่า ตัวนิสิตท่ี

เรารับเข้ามาเรียน ไม่ใช่คนที่ทําคะแนนได้สูงเลิศในระดับประเทศ งบประมาณท่ี มศว ได้รับก็ไม่มากเมื่อ

เทียบกับมหาวิทยาลัยใหญ่ การจะทําให้ความสําเร็จในตัวเด็กเกิดขึ้นมาได้นั้น ต้องผ่านการทํางานหนัก

ของครูภายในโรงเรียน กินข้าวกลางวันไม่เกิน 20 นาที ตอนเช้าต้องมาถึงโรงรียนในเวลา 07.00 น.กลับ

ออกจากโรงเรียน 18.00 น.วันเสาร์-อาทิตย์ ต้องมาทํางาน เงินเดือนครูไม่มาก มีการสอบสัมภาษณ์

ก่อนมาเป็นครูว่าต้องการเงินเดือนสูงหรือไม่ เขารับคนเข้าทํางานโดยไม่เรียกร้องเงินเดือนสูง แต่

ต้องการคนที่มีอุดมการณ์ในการทํางาน อยากเห็นการเปล่ียนแปลงของการศึกษา” 

 

ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า สําหรับ KIPP Public Charter Schools เปิดมาแล้ว 10 ปี การทํางานหนกั

เอาจริงเอาจังของครูทําให้พบว่า การสอบวัดผลทางการศึกษาระดับรัฐเด็กได้คะแนนสูงขึ้น และผลการ

สอบเข้าศึกษาต่อเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัย จากเดิมมีเพียง 6% เท่านั้น ตอนนี้สามารถส่งเด็กเข้าสู่ระบบ

ศึกษาต่อ เทียบเท่ากับกลุ่มคนชั้นกลางท่ีมีโอกาสศึกษาต่อถึง 42% และทางโรงเรียนตั้งเป้าหมายไว้ว่า 

จะสนับสนุนให้เด็กเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเท่ากับกลุ่มคนชั้นสูงท่ีมีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัย 

คือ 80% ในอีกไม่ช้า 
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ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวด้วยว่า ท้ังนี้ ตนเองอยากนําเสนอความคิดต่อรัฐบาล ว่า ลองให้งบประมาณ

กลุ่มคนท่ีมีความคิดก้าวหน้า และลองทําโรงเรียนท่ีคล้ายกับ Charter Schools โดยให้งบประมาณนิสิต 

นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา กศบ.5 ปี จากนั้นไปเรียนการจัดการบริหารเพื่อมาบริหารโรงเรียน ก่อนจะ

รับงบประมาณของรัฐบาล เพื่อเปิด Charter Schools และทําคู่ไปกับ ร.ร.ในสังกัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โดยใช้งบประมาณท่ีน้อยกว่า แต่ต้องบริหารจัดการโรงเรียนให้ได้คุณภาพที่มากกว่า หากเราไม่ทดลอง 

การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาไทยก็ไม่เกิด ผมอยากเห็นรัฐบาลลองและให้โอกาสคนรุ่นใหม่ท่ีมี

ความคิดก้าวหน้า เพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงปฎิรูปการศึกษาของประเทศ ซึง่ตนเองยินดีช่วยเหลือและร่วม

แลกเปล่ียนแนวคิด 

   

 

     
  

  
 
  
 


